



กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ความยุติธรรม...ที่พึงได้



บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพหุติมิชอบ
ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ
และมูลนิธิต่อต้านการทุจริต
(รหัส 2559-03-กคส-ท)

◇ การลงนาม

วันที่ 27 มกราคม 2559

◇ วัตถุประสงค์

เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 - 2560) โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้มีแนวทางในการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่มีบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งพันธกิจที่ 2 ได้กำหนดให้มีการพัฒนาความร่วมมือระบบการประสานงาน และบูรณาการการทำงานระหว่างเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับทุกภาคส่วน ซึ่งสอดคล้องกับคำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 ที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพหุติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ประกอบก้าคำแถลงนโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ที่กำหนดให้ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสอดส่องเฝ้าระวังตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือต่อต้านการทุจริตและประพหุติมิชอบ รวมทั้งมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามคำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 และนโยบายรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพหุติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ

◇ ผลบังคับใช้

วันที่ 27 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

◇ ผลการดำเนินการที่สืบเนื่อง



กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ความยุติธรรม...ที่พึงได้



พันตำรวจเอก ไพลีรัฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธี ซึ่งมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมลงนามในบันทึกดังกล่าว อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ และภาคเอกชน ได้แก่ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ในวันพุธที่ 27 ม.ค. 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

